



7-3
2021

TIN YÊU
PHỤC VỤ

CĐ CHÚA KITÔ PHỤC SINH

TRUNG TÂM ĐỨC BÀ PHỤ HỘ CÁC GIÁO HỮU
7707 Murray Drive - Stockton, CA 95210
website: cdcktpsstockton.com

HIỆP THÔNG CHIA SẺ CẦU NGUYỆN

Kính mời Cộng Đoàn khuyến khích và nhất là cầu nguyện cho quý anh chị Dự Tông chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận các bí tích khai tâm làm con Chúa, gia nhập Mẹ Giáo Hội, trở nên một tín hữu nhiệt thành.

Và xin Cộng Đoàn nâng đỡ, cầu nguyện cho các con em sắp được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức vào thứ Bảy 27-3-2021: Xin Thánh Khí Chúa biến đổi các em trong hồng ân tin cậy mến để họ trở nên một tín hữu trưởng thành dám sống và làm chứng cho đức tin.

THIỆP MỜI

Sơ Thanh Tuyền, bề trên Cộng Đoàn Thánh Tâm Dòng Mến Thánh Giá, Stockton kính mời toàn thể Cộng Đoàn tham dự ngày khánh thành tượng đài Thánh Giuse tại tu viện vào 4g chiều thứ Bảy 20-3-2021. Đức Cha Myron sẽ chủ tọa nghi thức làm phép tượng đài và chủ sự Thánh Lễ Chúa Nhật chiều hôm đó.



Chúa Nhật MÙA CHAY

Quyền năng **LỜI CHÚA**

“Các ngươi cứ phá hủy đền thờ này, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Gioan 2:19

Mùa Chay Thánh, Chúa và Giáo hội mời gọi chúng ta “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, và vứt bỏ tội ác của các người cho khỏi chướng mắt Ta. Đừng làm điều ác nữa. Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ.” (Is 1, 16-17) Chúa muốn chúng ta tẩy sạch đền thờ tâm hồn vì nơi đó còn chứa đựng nhiều thứ ô uế, dơ dáy, hôi thối của tội lỗi cũng như biết bao cái xấu xa khác. Chúng ta dựa vào đâu để biết đền thờ tâm hồn còn chưa xứng đáng nơi Chúa ngự? Dựa vào Mười Điều Răn, chúng ta sẽ thấy rõ tương quan với Chúa qua 3 điều răn đầu tiên: Có chăng chúng ta chỉ chọn một mình Chúa mà thôi, hay bên cạnh đó, còn có các thần khác như tiền bạc, lô đề, rượu chè, trai gái, thần bụt, thầy bói, thầy mo,...? Chúng ta có trung thành giữ ngày Chúa nhật, ngày Chúa sống lại không? Hay chúng ta đang tìm mọi cách để kiếm tiền qua việc làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm cả chúa nhật? Chúng ta đặt nặng vật chất, tiền bạc, các thú vui vô bổ khác hơn là Chúa. Như vậy, đền thờ tâm hồn của chúng ta đang đa dạng và chất chứa quá nhiều thứ mà quên mất rằng chỉ dành riêng cho Chúa. Chúng ta phải xét

minh và tìm cách tẩy xóa càng sớm càng tốt. Bên cạnh đó, chúng ta được mời gọi xem lại tương quan với tha nhân qua 7 điều răn còn lại. Có chăng tâm hồn chúng ta đang tồn tại sự hỗn láo với bậc sinh thành; đây đây sự giết chết không chỉ hành động mà ngay cả trong lời nói; không thiếu sự ngoại tình; tồn tại chuyện chôm chĩa; vu không đặt điều; ham muốn vợ chồng người ta; tham lam và ham muốn vật chất của người ta,...? Trong tâm tình sám hối, chúng ta thú nhận những sai sót và yếu đuối trên để quyết tâm dốc lòng chữa các tính mê nét xấu nhằm đền thờ tâm hồn của chúng ta trở nên tinh tuyền và thánh thiện.

Lạy Chúa, xin Chúa hãy bước vào linh hồn con và tẩy sạch mọi điều ô nhơ, tội lỗi và đổ đầy bằng hương thơm thánh thiện tinh tuyền của tình yêu Chúa. Amen.

THỨ SÁU MÙA CHAY

ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚA ĐƯỜNG THẬP GIÁ
6PM ĐÀNG THÀNH GIÁ
6:30PM THÁNH LỄ